



Title :	ผลผลิต มฟล. "พยาบาลศาสตร์รุ่นแรก" พร้อมรับใช้ประชาชน
Author :	
Subject Heading 1 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 2 :	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
Source :	นครเชียงใหม่, ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๗๒๘ หน้า ๓
Date :	เดือน เมษายน ๒๕๕๔

ผลผลิต มฟล. “พยาบาลศาสตร์รุ่นแรก” พร้อมรับใช้ประชาชน

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๕๗ คน เข้ารับมอบหมวกพยาบาล และเข็มวิทยฐานะ จาก รศ.ทศนา บุญทอง ประธานโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. เพื่อพร้อมออกปฏิบัติงานด้านสุขภาพของประชาชนต่อไป โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประกอบกับทางมหาวิทยาลัย ได้เปิดให้มีการเรียน การสอนในรายวิชาพื้นฐานสำหรับหลักสูตรพยาบาลพร้อมอยู่แล้ว ในสำนักวิชาต่างๆ เช่น สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีในขณะนั้น ได้เชิญ รศ.ทศนา บุญทอง ซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน

ทรวิโรฒ และนายกสภาการพยาบาล มาเป็นประธาน โครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อีกหลายท่าน ร่วมเป็นกรรมการในโครงการจัดตั้งดังกล่าว ได้ร่างหลักสูตรและรายละเอียดการจัดตั้งเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม 2549

แวนรุตสันนิม ปารามัล หนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นแรกของ มฟล. กล่าวด้วยความดีใจที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีความตั้งใจอย่างสูงที่จะกลับไปปฏิบัติงาน ในภูมิลำเนาของตัวเองคือจังหวัดนราธิวาส โดยต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุข

แวนรุตสันนิม ยังกล่าวถึงความรู้สึกในการเป็นนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า “ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของการเริ่มต้นที่ดีนี้ ในส่วนของการเรียนอาจะมีความยาก เพราะไม่มีรุ่นพี่ ค่อยดูแล้วช่วยเหลือให้คำปรึกษา แต่ส่วนนี้ก็ได้รับการเติมเต็มจากคณาจารย์ในสำนักวิชา จนได้รับความสำเร็จในวันนี้”